

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ SƠN TRUNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-VHTT

Sơn Trung, ngày tháng năm 2024

V/v góp ý Dự thảo Quyết định Quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”

Kính gửi: Phòng Văn hóa – Thông tin.

Ngày 14/05/2024, Ủy ban nhân dân Xã Sơn Trung nhận được Dự thảo Quyết định Quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, kèm công văn đề nghị góp ý dự thảo.

Sau khi nhận được Dự thảo, UBND xã đã gửi đến cá nhân liên quan nghiên cứu. Sau khi nghiên cứu Dự thảo Quyết định Quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, UBND Xã Sơn Trung có ý kiến như sau:

- Tại mục: III. Đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh, phong phú, mục 3. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội đạt $\geq 95\%$ nên đưa lên đạt $\geq 98\%$. (Vì tiêu chuẩn danh hiệu xã, phường, thị trấn tiêu biểu thì các tiêu chí cần đạt chất lượng tối đa 100%).

- Đối với Quy định chi tiết tiêu chuẩn Danh hiệu gia đình văn hóa, trong phần I của tên tiêu chuẩn, mục 2 của Khung tiêu chuẩn, về Chi tiết tiêu chuẩn xét tặng, nên bỏ phần gạch ngang thứ hai là: - *Không trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc; không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội.* Vì ý này đã được bao hàm trong gạch ngang thứ nhất là: - *Thực hiện tốt hương ước, quy ước của địa phương; các quy định của pháp luật liên quan về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội;*

- Mục 3 của Khung tiêu chuẩn, về Chi tiết tiêu chuẩn xét tặng quy định *không mở loa trước 6 giờ sáng và sau 22 giờ đêm*, nên quy định *không mở loa trước 5 giờ 30 phút sáng và sau 22 giờ đêm.* Vì nội dung này đã được quy định trong Hương ước của thôn và Hương ước mới được ban hành lại theo hướng dẫn mới. Nên việc bổ sung lại Hương ước sẽ gặp khó khăn.

- Các nội dung còn lại, UBND xã hoàn toàn đồng tình với Dự thảo Quyết định Quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và không có ý kiến đóng góp nào thêm.

Nội dung trên, Ủy ban nhân dân Xã Sơn Trung góp ý về Phòng Văn hoá - Thông tin huyện được biết./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP, VHHT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tiến Thích